

## ก.ค.ศ.อนุมัติจัดทำระบบทะเบียนประวัติครู

☛ นำเสนอเมื่อ 30 ก.ค. 2564

ร.มว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ด

ก.ค.ศ.อนุมัติหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พร้อมเห็นชอบการจัดทำระบบทะเบียนประวัติครูแบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกต่องานบริหารบุคคล

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. น.ส.ตรีสุข เทียนทอง ร.มว.ศึกษาธิการ  
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า  
ที่ประชุมอนุมัติหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามการปรับปรุง  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  
และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดังกล่าว  
โดยเห็นควรกำหนดหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 6  
ประเด็น คือ 1. สภาพปัญหา 2. หลักการ 3. องค์ประกอบการประเมิน 4. เครื่องมือ 5. วิธีการประเมิน และ  
6. การนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ร.มว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  
ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ซึ่งในรายละเอียดของร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ็  
ยงอย่างเดียว โดยจะไม่มีการจัดทำระบบเอกสาร และในขณะเดียวกันสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ก็ได้พัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS) ควบคู่ไปพร้อมกับ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ฯ ดังกล่าวด้วย  
เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสว.น.ราชการ. ที่เกี่ยวข้องของ  
สามารถจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง และมีประสิทธิภาพ  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS)  
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถสืบค้น อ่างอิง และใช้เป็นหลักฐานที่ใช้ในราชการได้  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ ศธ.ที่ให้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศให้เป็นระบบ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564